

Cách đây 88 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và Nghị quyết về: Công nhân vận động, Nông dân vận động, Công nhân thanh niên vận động, Phụ nữ vận động, Quân đội vận động, vấn đề cứu tế và Hội phân để đồng minh. Đây là những tổ chức tiên thân, đặt nền móng toàn diện và hoàn chỉnh cho công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị sau này. Đặc biệt, ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo "Dân vận" đăng trên báo Sự thật, số 120 để cập những vấn đề cần bàn, trở thành kim chỉ nam trong đường lối lãnh đạo của Đảng, hoạt động của chính quyền, của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về dân vận và công tác dân vận. Xuất phát từ thực tế lịch sử có ý nghĩa chính trị to lớn đó, năm 1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ viết bài báo "Dân vận", Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15/10 hàng năm là ngày Dân vận của cả nước. Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15/10 là một trong những ngày diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất là ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

88 năm qua, gắn liền với những chặng đường vẻ vang của Đảng, công tác dân vận đã góp phần quan trọng trong vận động đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân tạo nên sức mạnh to lớn trong công tác đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các phong trào cách mạng sôi nổi của quần chúng nhân dân sau khi Đảng ta được thành lập và lãnh đạo đã để lại nhiều bài học quý báu về phát động quần chúng đấu tranh cách mạng, về nghệ thuật vận động quần chúng khi Đảng biết dựa vào dân,

Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

NGUYỄN TIẾN THÀNH

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

tin ở dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, giác ngộ, tổ chức, tập hợp và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với các nước, ở Thái Bình, lịch sử công tác dân vận luôn gắn liền với lịch sử cách mạng của Đảng bộ tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, với truyền thống yêu nước và ý chí tự lực, tự cường, quân và dân Thái Bình đã đoàn kết góp sức cùng nhân dân cả nước đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong những năm qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh luôn quan tâm, kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", công tác dân vận của tỉnh được tăng cường và từng bước đổi mới một cách cơ bản về nhận thức, quan điểm và tổ chức thực hiện. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh đã quán triệt sâu rộng và tổ chức thực hiện công tác dân vận đạt được nhiều kết quả tích cực. Tập trung vào nhiệm vụ tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của



Đổng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thăm mô hình nông dân sản xuất giỏi tại xã An Bình (Kiến Xương).

Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được quan tâm và đổi mới hơn với nhiều việc làm cụ thể, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đạo đức công vụ, nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung hướng về cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương,

chính sách của Đảng và Nhà nước. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" được các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân hưởng ứng thực hiện có hiệu quả; đã xuất hiện hàng trăm mô hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong xây dựng nông thôn mới, với phương châm: nhân dân là chủ thể, dựa vào dân để xây dựng nông thôn mới, hệ thống dân vận đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, xây dựng được các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Cùng với đầu tư ngân sách của tỉnh

và đóng góp của người dân, đã cứng hóa 1.142km kênh mương cấp 1, xây dựng và nâng cấp 3.539km đường giao thông nội đồng, 1.053,47km đường trục xã, 1.887,03km đường trục thôn, 2.976,35km đường nhánh cấp 1 trực thôn, 2.141km đường ngõ xóm, 28 trạm bơm, 35 nhà văn hóa xã, 926 nhà văn hóa thôn, 178 trạm y tế, 126 chợ, 206 khu xử lý rác thải và lò đốt rác, 62 sân thể thao xã, 88 sân thể thao thôn. Trong 10 năm qua (2008 - 2017) đã vận động con em xa quê đóng góp 181,2 tỷ đồng, nhân dân đóng góp tiền mặt và hiện vật quy thành tiền 9.677,6 tỷ đồng; ngoài ra, nhân dân còn đóng góp trên 100

triệu ngày công lao động, tự nguyện hiến trên 2.200ha đất để đổi đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, làm đường giao thông và xây dựng công trình phúc lợi. Công tác dân vận đã góp phần quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Phát huy truyền thống và thành tựu đạt được trong 88 năm qua, trước những yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, công tác dân vận của Đảng càng cần phải tiếp tục đổi mới và tăng cường. Thời gian tới, hệ thống dân vận của tỉnh cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, làm tốt công tác dự báo, chủ động nắm

chắc tình hình nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và cơ chế, chính sách của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); quán triệt, triển khai thực hiện tốt công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ"; thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về "Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên"; tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới.

Hai là, tăng cường và đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác dân vận chính quyền; tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa ban dân vận với UBND về công tác dân vận; trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải cách chế độ công vụ, công chức và tinh giản biên chế, trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch; hiện đại hóa dịch vụ công, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đổi mới phong

cách làm việc theo hướng "trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân". Tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân.

Ba là, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; đổi mới các hình thức tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở. Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phân biệt xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đưa phong trào thi đua "Dân vận khéo" trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân; tạo tinh lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Năm là, xây dựng và kiện toàn hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu giúp cấp ủy có chủ trương, biện pháp phù hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; theo dõi, nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc, vấn đề liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận phù hợp với từng địa bàn, hướng mạnh về cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong công tác dân vận. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình phối hợp đã được ký kết nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận của Đảng.

Đã thành thông lệ, cứ vào ngày 23 hàng tháng, chị Nguyễn Thị Nhuận, tổ 56, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) lại cùng các chị em trong tổ tự quản xuống đường trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh để xe, sắp xếp hàng hóa đúng quy định theo tinh thần Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Nhờ vậy, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất mỹ quan, trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường tự quản của chị em ở phường Bồ Xuyên rất ít khi xảy ra. Chị Nguyễn Thị Xoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cho biết: Bên cạnh việc nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04, Hội còn vận động chị em đóng góp xuống đường làm vệ sinh vào sáng ngày 23 hàng tháng; phát động chị em tích cực trồng hoa, cây cảnh tại gia đình; phát trên 2.500 lần nhựa miễn phí cho hội viên; đồng thời, vận động hội viên hạn chế sử dụng túi ni lông; tuyên truyền, vận động hội viên chú ý phân loại rác thải tại nguồn, Hội đã phát 15 thùng đựng rác 2 ngăn cho 15 hội viên Chi hội tổ 47 để làm điểm. Những việc làm của phụ nữ phường Bồ Xuyên thời gian qua đã góp phần không nhỏ xây dựng diện mạo đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Tập hợp thanh niên cùng chung chí hướng liên kết, hợp tác để sản xuất, tiêu thụ thực phẩm sạch gắn với xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm là mục tiêu HTX Thanh niên thành phố Thái

THÀNH PHỐ ĐIỂM SÁNG "DÂN VẬN KHÉO"

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị làm tốt công tác dân vận; trong đó, chú trọng xây dựng nhiều mô hình "Dân vận khéo" hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.



Cửa hàng thực phẩm sạch HTX Thanh niên thành phố bản, giới thiệu sản phẩm cho thanh niên.

Bình hướng đến. Theo anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố: Đây là mô hình "Dân vận khéo" mà Thành đoàn đang ký và triển khai xây dựng trong năm 2018. HTX là nơi tập hợp những thanh niên trên địa bàn thành phố cùng chung chí hướng phát triển kinh tế, củng cố liên kết, hợp tác để chung sức sản xuất, kinh doanh bền vững theo hướng kinh tế tập thể, trên cơ sở nhằm tạo sản phẩm hàng hóa mang tính

tập trung; đồng thời, thiết lập mối liên kết theo chuỗi giá trị, tạo việc làm, tăng thu nhập cho thanh niên thành phố. Hiện tại, HTX có 3 cửa hàng thực phẩm sạch vừa bán vừa giới thiệu sản phẩm cho thanh niên. Mỗi năm HTX trích 5% tổng lợi nhuận từ các cửa hàng để ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Từ hiệu quả ban đầu, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình thanh niên liên kết làm giàu để giúp

thanh niên thành phố có thể phát huy hết khả năng của mình để làm giàu cho bản thân.

Theo đồng chí Phạm Thị Thu, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy, đây là hai mô hình tiêu biểu trong rất nhiều mô hình "Dân vận khéo" mà thành phố đã triển khai xây dựng trong năm 2018. Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phong trào thi đua "Dân vận khéo", thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo

của Ban Thường vụ Thành ủy, phong trào thi đua "Dân vận khéo" được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố tích cực ủng hộ, tham gia. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình "Dân vận khéo", mỗi tập thể, cá nhân điển hình đều có cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và tăng cường. Đặc biệt, "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã tuyên truyền, vận động nhân dân, các tập thể, cá nhân đóng góp bằng tiền mặt hàng tỷ đồng, hiến hàng nghìn m² đất, tham gia hàng vạn ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội. Năm 2018, toàn thành phố đã đăng ký 130 mô hình "Dân vận khéo"; trong đó, lĩnh vực kinh tế 46 mô hình; văn hóa - xã hội 53 mô hình; quốc phòng - an ninh 11 mô hình; xây dựng hệ thống chính trị 20 mô hình. Đến nay, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, có sức lan tỏa lớn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của các địa phương, đơn vị. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020.

ĐẠO QUYN

Tặng sổ tiết kiệm cho nữ chiến sĩ Trường Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn



Tặng sổ tiết kiệm cho nữ chiến sĩ Trường Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh vừa tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018) và trao quà của Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn Việt Nam; tặng sổ tiết kiệm của Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh và các nhà tài trợ cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh hiện có gần 4.300 hội viên. Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống người lính Trường Sơn năm xưa, trong những năm qua, chị em trong Hội đã gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động của địa phương; xây dựng gia đình

no ấm, hạnh phúc; tích cực tham gia xây dựng tổ chức hội vững mạnh; đặc biệt là làm tốt công tác nghĩa tình, giúp đỡ đồng đội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau, bệnh tật. Trong dịp này, Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh tặng 8 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 3 triệu đồng); trợ cấp khó khăn cho 8 đối tượng (mỗi đối tượng 1 triệu đồng); tặng 10 chăn ấm cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao học bổng Vũ A Đình cho 3 cháu có hoàn cảnh khó khăn (mỗi học bổng trị giá 1 triệu đồng). Toàn bộ kinh phí được trích từ quỹ hội và nhà tài trợ.

ANH ĐÀO

HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ Tập huấn lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội

Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Bình vừa tổ chức tập huấn lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội năm 2018.

Trong 2 ngày, các đại biểu được truyền đạt các nội dung: vai trò, sự tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với sự phát triển của các quốc gia, dân tộc và sự vận dụng của Việt Nam; phòng, chống thông tin xấu độc trên mạng internet; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tình hình kinh

tế - xã hội thế giới, trong nước, tỉnh, thành phố thời gian gần đây; một số vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát; thống nhất một số nội dung công tác hội.

Thông qua tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội cựu chiến binh cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

ĐỨC DŨNG